



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 311004

ที่ อว 8617/0475

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

เรื่อง ขอจัดส่งแบบรายงานการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตามบันทึกที่ อว 8603.1/853 มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง นำส่งแผนฯ (ฉบับปรับแผน) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566) นั้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวตั้งรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลทาง E-Mail เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อ จักขอบคุณยิ่ง

วิฑูรย์ วัฒนธรรม

(อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ วัฒนธรรม)

คณบดีคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

แบบรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) ของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
1. ปรับฐานความคิดให้นักศึกษาสามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม	1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ นักศึกษามีความซื่อสัตย์และ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	การประชุมบุคลากรคณะ		ต.ค.65-ก.ย.66	1. ร้อยละของจำนวนคณะ วิชาที่จัดโครงการ/กิจกรรม /รายวิชา เพื่อให้นักศึกษา เข้าร่วม (online-onsite)	ร้อยละ 85		มีการเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์	
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกล ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต	2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน			ต.ค.65-ก.ย.66	2.1 ร้อยละของจำนวนคณะ วิชา/หน่วยงาน ที่จัดโครงการ /กิจกรรม ที่พัฒนาบุคลากรใหม่	ร้อยละ 85		การประชุมบุคลากรคณะฯ	
					2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย	มี		มีการเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล	<p>1.1 กำหนดนโยบาย แนวทางบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>1.2 มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร</p> <p>1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>			<p>ต.ค.65-ก.ย.66</p> <p>ต.ค.65-ก.ย.66</p> <p>ต.ค.65-ก.ย.66</p>	<p>1.1.1 มีนโยบายในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>1.1.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร(Dos & Don'ts)</p> <p>1.2 มีการเผยแพร่ นโยบายจากผู้บริหาร ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>1.3 มีช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดแก่บุคลากร</p>	<p>มี</p> <p>มี</p> <p>มี</p>		<p>มีการแถลงนโยบายผ่านการประชุมคณะฯ ให้กับบุคลากร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะฯ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ผ่านที่ประชุมบุคลากรคณะฯ</p> <p>1. เผยแพร่ผ่านที่ประชุมบุคลากรคณะฯ และกรรมการประจำคณะฯ</p> <p>2. เผยแพร่ผ่าน KPI ของบุคลากรคณะฯ</p> <p>1. ช่องทางการประชุมบุคลากรคณะฯ</p> <p>2. ช่องทางเมลกลุ่มของคณะฯ Group ASAT</p> <p>3. ช่องทางเว็บไซต์คณะฯ</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต			ต.ค.65-ก.ย.66	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต	มี		ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากรคณะฯ และเว็บไซต์คณะฯ	
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนา วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต	2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการตรวจสอบและยับยั้งการดำเนินงานที่อาจนำไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง			ต.ค.65-ก.ย.66	2.1 คณะวิชา/หน่วยงาน มีการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน	มี		คณะฯ มีการจัดทำแผนความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566	
	2.2 มีการพัฒนาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต			ต.ค.65-ก.ย.66	2.2 มีระบบนวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการทุจริต	มี		การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานของระบบงานต่างๆ เช่น ERP MIS และ RIS	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปโลกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์	มาตรการ/แผนการดำเนินการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. มีการปรับระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีประสิทธิภาพ	1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่าง ๆ 2. จัดให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ			ต.ค.65-ก.ย.66	1.1 มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต โดยเฉพาะ 1.2 มีการกำหนดนโยบายในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	มี		ช่องทางกรรเรียน มีดังนี้ 1. สายตรงคนบตี (เว็บไซต์คณะฯ) 2. เว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด (เว็บไซต์มหาวิทยาลัย) 3. ASAT-CLEAN และการจัดการข้อร้องเรียน (เว็บไซต์คณะฯ) 1. การประชุมบุคลากรคณะฯ 2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะฯ ASAT-CLEAN และการจัดการข้อร้องเรียน	
				ต.ค.65-ก.ย.66	2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มี		1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ ITA 2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะฯ ASAT-CLEAN และการจัดการข้อร้องเรียน	